

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự họp gồm có: Thường trực HĐND huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, Lãnh đạo: UBND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế khu vực Cư Jút - Krông Nô.

Qua nghiên cứu Báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo HĐND huyện một số nội dung, cụ thể như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Về thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2024. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với nội dung Báo cáo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024: 153.270 triệu đồng, đạt 44% dự toán tỉnh giao, đạt 40% dự toán huyện giao, trong đó: Thu thuế, phí và lệ phí ước thực hiện 133.070 triệu đồng, đạt 43% dự toán tỉnh giao, đạt 43% dự toán huyện giao, trong đó: Số thu do huyện quản lý 43.087 triệu đồng, đạt 53% dự toán, số thu do tỉnh quản lý 89.983 triệu đồng, đạt 40% dự toán. Một số khoản thu đạt thấp như: Thu từ khu vực quốc doanh, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 29,1%, lệ phí trước bạ đạt 46,2%, thu tiền sử dụng đất đạt 20% dự toán huyện giao... Tổng thu ngân sách thuế, phí trên địa bàn khối xã, thị trấn (số thu do địa phương quản lý) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, các xã, thị trấn đều đạt trên 50% dự toán huyện giao, một số xã thu tốt như: Xã Cư Knia, đạt 70,9%, Xã Trúc Sơn, đạt 60,7%, Đắk Drông, đạt 61,6%... Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác thu ngân sách để hoàn thành kế hoạch được giao.

Tổng số nợ thuế đến ngày 31/12/2022 chuyển qua là 16.234 triệu đồng (trong đó: Nợ khó thu là 4.970 triệu đồng, nợ có khả năng thu: 11.264 triệu đồng). Tổng số nợ đọng thuế trên địa bàn ước tính đến ngày 30/6/2024 là 20.127 triệu đồng (trong đó nợ khó thu là 4.970 triệu đồng, nợ có khả năng thu: 15.157 triệu đồng). Ngành thuế đang tiếp tục hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ khoan nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp, tiền thuế đất đối với người nộp thuế không có khả năng nộp theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội (khóa XIV); đồng thời chủ động rà soát tình hình kê khai nộp thuế của Doanh nghiệp, đôn đốc kịp thời các khoản thuế phát sinh, không để nợ mới phát sinh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp tạm dừng, nghỉ kinh doanh, tình trạng thất thất thu thuế, nợ đọng thuế ... làm ảnh hưởng đến công tác thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm có 40 công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng hoặc nghỉ kinh doanh, tuy nhiên có 133 công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới. Vì vậy, đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra.

2. Về chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với tình hình thực hiện nhiệm vụ chi trong 6 tháng đầu năm 2024. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024: 333.992 triệu đồng, đạt 57% dự toán tỉnh và đạt 54% dự toán HĐND huyện giao, trong đó: Một số khoản chi đạt thấp như: Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: Ước thực hiện 17.713 triệu đồng, đạt 32%, các chương trình mục tiêu 37.293 triệu đồng, đạt 37% dự toán huyện giao; một số khoản chi thường xuyên đạt thấp như: Chi Khoa học và Công nghệ, đạt 2,33%, chi bảo vệ môi trường, đạt 26,27%, chi Văn hóa thông tin, đạt 34,81, chi y tế, dân số và gia đình, đạt 38,43% ... Đề nghị UBND chỉ đạo các đơn vị được giao chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để dự án được triển khai kịp thời, hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Dự phòng ngân sách cấp huyện bố trí năm 2014: 7.105 triệu đồng, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã sử dụng: 5.838 triệu đồng, đạt 82% dự toán, chi hỗ trợ cho 13 cơ quan, đơn vị và UBND 8 xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện. Tuy nhiên phụ lục số 03 kèm theo Báo cáo, Ban đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thêm: Mục I và mục III, trong đó: Mục I là Tổng nguồn vốn, Mục II là Tổng số đã sử dụng, Mục III là Dự toán còn lại.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 chi ngân sách địa phương đã đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện chi ngân sách Nhà nước theo dự toán được giao, phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng thời hạn và quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục tiêu, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, đề nghị UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

- Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện, giai đoạn 5 năm 2021-2025, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan tham mưu chủ động, xây dựng phương án và lộ trình cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ và đề ra những giải pháp quyết liệt, biện pháp cụ thể gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán ngân sách nhà nước. Tăng cường hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, bảo đảm chi ngân sách Nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật, việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo cơ quan tài chính thường xuyên xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự toán các cơ quan, đơn vị để kịp thời điều chỉnh.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND huyện các giải pháp huy động đóng góp của Nhân dân trong việc xây dựng các công trình, dự án, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn...

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, truy thu tiền sử dụng đất sai mục đích, vượt hạn mức đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo đúng các quy định hiện hành.

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.



* Về thể thức Báo cáo và Phụ lục kèm theo Báo cáo: Một số nội dung chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác Văn thư.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện, kính trình HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các vị ĐBHNĐ huyện;
- Các phòng, ban đơn vị liên quan;
- Lưu: VT VP HĐND và UBND.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Tạ Bửu Đức

